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KTIS	เผยโครงการ	ผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย	

ช่วยลดต้นทุนปีละ	48	ลบ.

APCO	เปิดตัว	2	ผลิตภัณฑ์ใหม่	กลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ	

กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม	คาดหนุนรายได้ไตรมาส	4/61	

แตะ	120	ลบ.	

 ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน 
ไฟย์โตซูติคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติ
เพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิต และจ�าหน่ายครบวงจร เปิดเผย
ว่า บริษัทเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ VVIN ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพป้องกันการ
ติดเชื้อ และ ASL revitalizing Serum & Cream ผลิตภัณฑ์ความงามเพื่อลดริ้วรอย 
คาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาส 4 มีรายได้ถึง 120 ล้านบาท
 ส�าหรับกลยุทธ์การตลาด บริษัทมีแผนการจ�าหน่ายครบทุกช่องทาง ทั้ง BIM 
Health Center ศูนย์ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าผู้บริโภคให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแล
สุขภาพ BIM Dropship ผ่านการแนะน�าของสมาชิกหรือผู้แทนจ�าหน่าย Asian 
Life Direct Service ผู้แทนจ�าหน่ายแนะน�าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค 
นอกจากนี้ยังมีแผนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านรายการใส่ใจไกลโรค ทางช่อง 
Nation ช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook ภูมิสมดุล BIM พร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้
นการขายต่อเนื่อง
 “เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสนใจในการดูแลสุขภาพและความ
งามมากขึ้น บริษัทเห็นถึงโอกาส จึงได้พัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้บริโภค และจากช่องทางการขายของบริษัท ที่มีการปรับกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า 
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกแนะน�าผู้ที่สนใจเข้าร่วมด�าเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ จะส่ง
ผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถรักษารายได้ทั้งปีใกล้เคียง
กับปี 2560 จากในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากกระแสความไม่
เชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทอื่นที่ถูกตรวจ
สอบโดยสาธารณสุข อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง และมีผลงานวิจัยรองรับ เชื่อว่าจะ

ได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าว
 ส�าหรับการออกผลิตภัณฑ์ VVIN กลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ กลุ่มคนที่ท�างาน
ในเมือง หรือท�างานในสถานที่ที่สามารถติดเชื้อต่างๆได้ง่าย โดยมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้สามารถพกพาสะดวก ก�าหนดราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งวัตถุประสงค์ใน
การออก VVIN เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันท�าให้ประชากรมีความเสี่ยงและ
มีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้น เมื่อติดเชื้อแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อท�าลายเชื้อนั้น 
ในขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันก็ท�าลายอวัยวะในร่างกายจนล้มเหลว และสามารถพัฒนา
ไปสู้การติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งมักจะเกิดในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่า เป็นสาเหตุให้เกิดการ
เสียชีวิตปีละ 27-30 ล้านคน ซึ่งคณะนักวิจัย Operation BIM ประสบความส�าเร็จ
ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมานานแล้ว 
จึงสามารถปรับสูตรที่ใช้สารสกัดจาก มังคุด งาด�า ถั่วเหลือง ฝรั่ง และ บัวบก ให้มี
ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเพียงพอส�าหรับป้องกันการติดเชื้อที่ท�าให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือด
 ขณะที่ ASL revitalizing Serum & Cream เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
จากสารธรรมชาติที่ซึมซาบเข้าสู่ใต้ผิวหน้าแล้ว "ยกกระชับ" สร้างคอลลาเจนได้
อย่างรวดเร็ว ลดจุดด่างด�าท�าให้ผิวหน้าดูขาว กระจ่างใส ยืดหยุ่น เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น 
ละเอียดอ่อนเยาว์กว่าวัย เสริมด้วยประสิทธิภาพป้องกันผิวจากอนุมูลอิสระ คงความ
สวยกระจ่างใส เนียนนุ่มได้ยาวนานยิ่งขึ้น
 ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ถือเป็นภารกิจหลักของบริษัท
มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีเป้าหมายยกระดับงานวิจัย ให้มีความเป็นเลิศในการยก
ระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอาการต่างๆ ให้เป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับ อย่างแพร่หลายของ
กลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

 นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

หรือกลุ่ม KTIS ผู้น�าในอุตสาหกรรมน�้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิด

เผยว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารกลุ่ม KTIS ตระหนักดีถึง

ความส�าคัญในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยไม่ได้พึ่งพารายได้จาก

การผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายเท่านั้น แต่ยังมีธุรกิจต่อเนื่องอย่างการ

ผลิตเอทานอล เยื่อกระดาษชานอ้อย บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง

ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ อีกด้วย อันเป็นที่มาของค�าว่า KTIS More Than 

Sugar ซึ่งได้ออกแบบกระบวนการผลิตให้สามารถใช้ทรัพยากรในกลุ่มร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) เพื่อสิ่ง

แวดล้อมที่ดี

 นอกจากนี้ กลุ่ม KTIS ยังมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ควบคุมและลดต้นทุนการผลิตในทุกๆ สายธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตาม

นโยบายที่ต้องการให้กลุ่ม KTIS เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสายธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายเอทานอล ซึ่งอยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ บริษัท เคทิส ไบ

โอเอทานอล จ�ากัด เป็นตัวอย่างหนึ่งของการน�าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยังช่วยท�าให้บริษัทมีผลก�าไรเพิ่มขึ้นด้วย

 นายประพันธ์ กล่าวว่า บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล ได้จัดท�าโครงการ

ผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย โดยน�าน�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอ

ลมาผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถน�าไปผลิตไอน�้าและไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังงานใน

กระบวนการผลิตเอทานอลในรูปแบบพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งนอกจากจะ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน�้าเสียแล้ว การใช้ก๊าซชีวภาพทดแทน

ถ่านหินในการผลิตพลังงานไอน�้าและไฟฟ้ายังช่วยลดต้นทุนการผลิตเอทา

นอลได้อย่างมากด้วย

 “โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียนี้ ได้รับรางวัล Thailand Energy 

Awards 2018 ประเภทรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน จากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ด้วยมูลค่า

การลงทุนรวมประมาณ 117 ล้านบาท สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 48 ล้าน

บาทต่อปี ดังนั้น เพียง 2 ปีเศษก็คืนทุนแล้ว ถือว่าคุ้มค่ามาก และยังช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณปีละ 60,000 T Co2 equivalent ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลกด้วย” นายประพันธ์กล่าว
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MFEC	ประกาศปีน้ีพระอินทร์	ฟินเทค	รายได้โต	2	เท่าเทียบปี	60	

หลังเปิดทางให้	JVC	ถือหุ้น	18.92%	-	วางอนาคตไว้	2	แนว	

ดันเข้า	MAI	-	ขายหุ้นให้นักลงทุนท่ีมีซินเนอร์ยีเหมือนกัน

 MFEC ผู้น�าด้านพัฒนาและวางระบบ

ซอฟต์แวร์ชั้นน�าของประเทศ ประกาศบอร์ดฯ ไฟ

เขียวให้ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จ�ากัด (JVC) บริษัท

ในกลุ่มเจมาร์ทเข้าถือหุ้น บ.พระอินทร์ ฟินเทค 

บริษัทย่อยของ MFEC ในสัดส่วน 18.92% มูลค่า

ลงทุน 21 ลบ. ร่วมทุนต่อยอดพัฒนาธุรกิจระบบ

ช�าระเงิน (Payment Gateway) ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์

ส�าคัญของระบบ JFIN Decentralized Digital 

Lending Platform (JFIN DDLP) และนับเป็น

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะพัฒนา ไปสู่ช่อง

ทางการเติบโตรองรับสังคมไร้เงินสด

 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

MFEC ประกอบธุรกิจบริการให้ค�าปรึกษา 

พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือ

ข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับภาครัฐและ

เอกชน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

อนุมัติให้ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จ�ากัด หรือ JVC 

(บริษัทย่อยของกลุ่มบมจ. เจมาร์ท) เข้าถือหุ้น

ในบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จ�ากัด ในสัดส่วน 

18.92% มูลค่าเงินลงทุนรวม 21 ล้านบาท ซึ่ง

บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จ�ากัด เป็นบริษัทย่อย

ของ MFEC การ Synergy ระหว่างบริษัทย่อย

ของกลุ่ม JMART และ MFEC เชื่อว่าจะท�าให้เกิด

ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายตอบโจทย์ทั้ง MFEC 

จากการได้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง

ของกลุ่มเจมาร์ท ต่อยอดการเป็น Payment 

Gateway ของสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ 

ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า "ChillPay" ในทาง

กลับกันทางกลุ่มเจมาร์ท ก็จะได้ธุรกิจเพิ่มจาก

ลูกค้าของ ChillPay ซึ่งมีฐานลูกค้าที่เซ็นสัญญา

กับ MFEC แล้วกว่า 10 ราย จ�านวนนี้บางรายมา

เป็นกลุ่มบริษัท รวมๆแล้วมีลูกค้าในมือกว่า 100 

บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ 

โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวนี้ต่อไปสามารถใช้วงเงิน

ผ่านธุรกิจสินเชื่อของกลุ่มเจมาร์ท "J-money" ได้

 ขณะเดียวกันยังเป็นการตอบโจทย์ระบบช�าระ

เงิน (Payment Gateway) ที่เริ่มมีผลกระทบเชิง

บวกจากการที่ธนาคารพาณิชย์ฟรีค่าธรรมเนียม

การโอน โดยบางรายใช้ผ่านแอพพลิเคชันของ

ธนาคาร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแลกกับการยอม

เสียเวลา เทียบกับที่ช�าระเงินตัดผ่าน ChillPay 

ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่รวดเร็วกว่าเพราะ

เป็นการจ่ายโดยตรง ในแง่มุมของธุรกิจบริษัทฯ 

จึงต้องปรับตัว

 "'MFEC จะได้ประโยชน์จากทั้งกลุ่มเจมาร์ท ที่

จะต่อยอดเป็นลูกค้าของ ChillPay ในทางกลับกัน 

กลุ่มเจมาร์ท ได้ธุรกิจส่วนเพิ่มจากลูกค้า ChillPay 

ที่จะมาใช้วงเงินผ่าน J-money ได้ ลูกค้าเราส่วน

ใหญ่เป็น อี-คอมเมิร์ซ เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า

ทางออนไลน์ ต้องการความสะดวกและรวดเร็วซึ่ง 

Chillpay ตอบโจทย์ได้ดีกว่า ประกอบกับเทรนด์

ของอี-คอมเมิร์ซ และสังคมไร้เงินสด (Cashless) 

มาแรง ทั้งนี้ธุรกรรมผ่าน ChillPay แต่ละปีเติบโต

หลายเท่าตัว ปี 2559 มีวงเงินธุรกรรมผ่าน

ประมาณ 100 ล้านบาท เพิ่มเป็น 3 เท่าตัวเป็น 

300 ล้านบาทในปี 2560 และปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้า

หมายเติบโตเป็น 2 เท่าตัว หรือประมาณ 600 

ล้านบาท" นายศิริวัฒน์ กล่าว 

 นายศิริวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมถึงเป้าหมาย

รายได้การเติบโตของ บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค 

จ�ากัด ว่า ในปี 2561 จะเติบโตถึง 2 เท่าตัว เมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี

นี้ ยอดโอนเงินผ่านระบบมีเติบโตเท่ากับยอดทั้งปี

ของปี 2560 แต่ในแง่ของก�าไรอาจไม่ได้โตเหมือน

รายได้ เนื่องจากเราเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับแผนในอนาคตของ

พระอินทร์ ฟินเทค มี 2 แนวทางที่ MFEC วางไว้ 

คือ การผลักดันเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ส่วนอีกแนวทางคือ การขายหุ้นให้นักลงทุนที่มีซิน

เนอร์ยีเหมือนกัน

 ด้านนายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จ�ากัด 

หรือ JVC กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท 

พระอินทร์ ฟินเทค จ�ากัด ในสัดส่วน 18.92% 

โดยเป็นการซื้อหุ้นเดิมจาก MFEC และซื้อจากผู้

ถือหุ้นเดิม จ�านวน 7 แสนหุ้น มูลค่าลงทุน 21 

ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าซื้อหุ้น

ของ พระอินทร์ ฟินเทค เพื่อพัฒนา Payment 

Gateway Solution ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 

JFIN Decentralized Digital Lending Platform 

(JFIN DDLP) ของบริษัทฯ และเป็นแผนการ

ด�าเนินงานภายใต้ White Paper ของโครงการ 

J Fin Coin ที่จะน�าเงินระดมทุนเข้ามาพัฒนา

ระบบดังกล่าวประกอบกับ กลุ่มเจมาร์ท เป็น 

Holding Company มีบริษัทในเครือที่แข็งแกร่ง

หลากหลาย ได้แก่ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จ�ากัด, 

บริษัท เจ ฟินเทค จ�ากัด, บริษัท เจเอ็มที เน็ท

เวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (มหาชน), บริษัท เจ

เอเอส แอสเซ็ท จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ซิงเกอร์

ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) สามารถต่อยอดการ

เติบโตจากแผนลงทุนดังกล่าว และ Synergy ร่วม

กัน ตอกย�้าการเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและการเงิน

รายใหญ่ของประเทศ โดยมี JVC เป็นผู้ท�าหน้าที่

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านฟินเทค และร่วมกับ

พันธมิตรที่มีศักยภาพต่อยอดการเติบโต

 โดย JVC เตรียมเปิดตัว Digital Lending 

Platform (DLP) ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นในภายใต้

แบรนด์ "ป๋า" ซึ่งคาดว่าเริ่มเปิดให้บริการในเดือน

ตุลาคม 2561 นี้ และอยู่ระหว่างพัฒนาต่อเนื่อง

เป็น Decentralized Digital Lending Platform 

(DDLP) ที่น�าเอา Block chain เทคโนโลยีเข้ามา

ใช้ โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562 ตาม

แผนเดิมที่วางไว้

 "เรามองว่า สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless 

Society เป็นเรื่องอนาคตที่มาเร็วกว่าที่เราคาด

หวังไว้ ขณะที่ช่องทางการช�าระเงินหลากหลาย

มากขึ้น ไม่ได้มีแต่บัตรเครดิตอย่างเดียว ทาง

พระอินทร์ ฟินเทค ก็ได้มีการปรับโครงสร้าง

องค์กรให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นผู้น�าทางด้าน 

Payment Gateway Solution และเข้ามาเป็นจิ๊ก

ซอว์ส�าคัญในการต่อยอดระบบ JFIN DDLP ซึ่ง

สอดคล้องกับทิศทางที่ทางกลุ่มเจมาร์ทด�าเนินอยู่ 

และมีแผนต่อยอดช่องทางการช�าระเงินของตัวเอง

ให้กลุ่มบริษัทในอนาคต" นายธนวัฒน์ กล่าว
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BTS-SIRI	ปีน้ีเตรียมโกยก�าไรจากโครงการร่วมทุน	อีก	4	โครงการ	

ดันก�าไรจากบริษัทร่วมทุนแตะ	700	ลบ.	

 บีทีเอส-แสนสิริ เผยความส�าเร็จจากการ

ร่วมมือกันพัฒนาคอนโดมิเนียมแนวเส้นทางระบบ

ขนส่งมวลชน โดยพัฒนาร่วมกันไปแล้วถึง 12 

โครงการ มูลค่ารวม 43,000 ล้านบาท ล่าสุดปี

นี้เตรียมโกยก�าไรจากโครงการภายใต้บริษัทร่วม

ทุน บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง กรุ๊ป อีก 4 โครงการ 

ดันก�าไรจากบริษัทร่วมทุนแตะ 700 ล้านบาท 

ขณะที่ SIRI ยังมีรายได้จากการบริหารโครงการ

ภายใต้บริษัทร่วมทุนเพิ่มเติมอีก 6,000 ล้าน

บาท ไตรมาสสุดท้ายเตรียมรับรู้ก�าไรจากการโอน

อีก 2 โครงการใหญ่ เดอะไลน์ อโศก - รัชดาและ

เดอะ เบส การ์เดน - พระราม 9 มูลค่าโอนรวม 

5,300 ล้านบาท คาดก�าไรโอนเข้าเป้าจากความ

โดดเด่นของทั้ง 2 โครงการและที่ตั้งโครงการใน

ท�าเลศักยภาพ อโศก-พระราม 9 ซึ่งเป็น New 

CBD ขณะที่ยังทยอยรับรู้ก�าไรต่อเนื่องจากอีก 2 

โครงการที่ทยอยโอนตั้งแต่ครึ่งปีแรก เชื่อมั่นจุด

แข็งด้านผู้น�าการพัฒนาที่อยู่อาศัยของแสนสิริ

ผนึกศักยภาพของบีทีเอส กรุ๊ป ส่งผลให้ประสบ

ความส�าเร็จในทุกโครงการต่อเนื่อง พร้อมเดิน

หน้าต่อตามแผนเตรียมจ่อคิวเปิดตัวโครงการใหม่ 

ภายใต้ บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง กรุ๊ป “เดอะ ไลน์ 

พหลโยธิน พาร์ค” มูลค่าโครงการ 4,900 ล้าน

บาท ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้  

 นางสาววรางคณา อัครสถาพร 

ผู้จัดการทั่วไป บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง กรุ๊ป เปิด

เผยว่า หลังจากบีทีเอส และแสนสิริ ประกาศ

ความร่วมมือในแผนระยะยาวในการพัฒนา

โครงการคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางระบบขนส่ง

มวลชน ภายใต้บริษัทร่วมทุน บีทีเอส แสนสิริ โฮ

ลดิ้ง กรุ๊ป ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างกลุ่มบี

ทีเอส และบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) 50 : 

50 ล่าสุดด้วยความแข็งแกร่งในด้านเงินทุนของ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสที่เตรียมพร้อมไว้เพื่อรองรับการ

ลงทุนในการขยายธุรกิจรถไฟฟ้าและความพร้อม

ด้านบุคลากร รวมถึงการมีที่ดินที่พร้อมพัฒนา

ในมือของกลุ่มบริษัท ผสานกับความเชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ

แสนสิริ ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมร่วมกันไปแล้วจ�านวนรวมทั้งสิ้น 12 

โครงการ มูลค่ารวม 43,000 ล้านบาท ซึ่งหลาย

โครงการประสบความส�าเร็จปิดการขายได้ทันทีใน

วันพรีเซลล์ โดยล่าสุดในปี 2561 นี้ บีทีเอส แสน

สิริ โฮลดิ้ง กรุ๊ป มีแผนการโอนคอนโดมิเนียมอีก 

4 โครงการ มูลค่าการโอนรวมประมาณ 13,000 

ล้านบาท ประกอบด้วย เดอะไลน์ ราชเทวี มูลค่า

โครงการ 3,000 ล้านบาท ที่เริ่มรับรู้ก�าไรตั้งแต่

ไตรมาส 2/2561 โครงการเดอะไลน์ วงศ์สว่าง 

คอนโดมิเนียมพร้อมโอนสร้างเสร็จก่อนขาย

มูลค่าโครงการ 4,800 ล้านบาท ที่เริ่มรับรู้ก�าไร

ตั้งแต่ไตรมาส 1/2561 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมี

คอนโดมิเนียมภายใต้การร่วมทุนอีก 2 โครงการ

ใหญ่ ที่จะเริ่มโอนและรับรู้ก�าไรทันทีในปลาย

เดือนกันยายนนี้ ได้แก่ โครงการ เดอะไลน์ อโศก 

– รัชดา มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้าน

บาท และโครงการเดอะเบส การ์เด้น - พระราม 9 

มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท รวมถึงแสนสิริ

ยังมีรายได้รายได้จากการบริหารโครงการภายใต้

บริษัทร่วมทุนกับบีทีเอสในปีนี้เพิ่มเติมอีก 6,000 

ล้านบาทอีกด้วย 

 “บริษัทคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจาก

การโอน 2 โครงการใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย คือ 

เดอะ ไลน์ อโศก – รัชดา และ เดอะ เบส การ์เด้น-

พระราม 9 จากความโดดเด่นของทั้ง 2 โครงการ 

รวมถึงศักยภาพของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในท�าเล 

อโศก-พระราม 9 ซึ่งเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ที่

น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ

สูง รองรับการเติบโตและขยายตัวของเมืองชั้น

ใน นับเป็นท�าเลศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New 

CBD) ที่รวมการคมนาคมที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง

ของกรุงเทพฯ เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่

ย่านศูนย์กลางธุรกิจจากการรายล้อมด้วยโครง

ข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ซึ่งหากพิจารณา

ในแง่ของการลงทุน ทั้งจากการปล่อยเช่าและการ

ถือครองระยะยาว ท�าเลนี้นับว่ามีศักยภาพในแง่

การลงทุนสูงจากความต้องการใหม่ทั้งชาวไทย

และต่างชาติที่ย้ายมาอยู่อาศัยตามแหล่งงาน โดย

เฉพาะชาวจีนและชาวญี่ปุ่นที่เริ่มเห็นเพิ่มขึ้นใน

ท�าเลนี้” นางสาววรางคณา กล่าว 

  โครงการเดอะ ไลน์ อโศก – รัชดา (THE 

LINE Asoke-Ratchada) มูลค่าโครงการประมาณ 

3,000 ล้านบาท ชูคอนเซ็ปต์ “Balance is 

Everything, Location is Everything” ตอบ

สนองการใช้ชีวิตที่สมดุลย์ให้กับคนเมือง บน

ท�าเลศักยภาพศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New 

CBD) ใกล้ MRT พระราม 9 เพียง 300 เมตร 

นอกจากนี้ยังนับเป็นอาคารที่พักอาศัยอัจฉริยะ 

(Smart Building) แห่งแรกของแสนสิริที่สร้าง

เสร็จสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วในวันนี้ พร้อมเติม

เต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ 

(Complete Your Living Experience) ด้วย

เทคโนโลยีสุดล�้า ที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้

ชีวิตของลูกบ้านในยุคดิจิทัล พร้อมมอบโปรโม

ชั่นโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนตุลาคมนี้ อาทิ ฟรีค่า

ธรรมเนียมโอน ฟรีค่าส่วนกลาง 12 เดือน และฟรี

ค่าติดตั้งและประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

 โครงการ เดอะ เบส การ์เด้น – พระราม9 

มูลค่าโครงการ 2,300 ล้านบาท ยกระดับความ

พรีเมียม คัดสรรวัสดุที่ใช้อย่างบรรจงทุกราย

ละเอียด ด้วยการน�าหินจากประเทศอิตาลีมา

ตกแต่งห้องฟิตเนสและ Lobby และปรับดีไซน์ ให้

สะท้อนความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ใน

แนวคิด GARDEN OF CREATION น�าพื้นที่สีเขียว

มารวมกันก่อเกิดเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ให้มากกว่า

การพักผ่อน เดินทางสะดวกใกล้แอร์พอร์ตลิงค์

สถานีรามค�าแหงเพียง 3 นาที และใกล้ทางด่วน

ศรีรัชเพียง 5 นาที พร้อมมอบโปรโมชั่นโอน

กรรมสิทธิ์ ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีค่าส่วนกลาง 2 

ปีเมื่อโอนภายในเดือนกันยายน และฟรีค่าส่วน

กลาง 1 ปี เมื่อโอนภายในเดือนตุลาคมนี้* 

 “ในปี้นี้เราได้เห็นอีกก้าวหนึ่งของความส�าเร็จ

ในการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการ

ผนวกพลังระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว

ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กันและกันอย่างยั่งยืน 

ส�าหรับความร่วมมือในช่วงที่เหลือของปีนี้ บีทีเอส 

แสนสิริ โฮลดิ้ง ยังเตรียมเปิดคอนโดมิเนียมใหม่ 

ร่วมกันอีก 1 โครงการ คือ โครงการเดอะ ไลน์ 

พหลโยธิน พาร์ค มูลค่าโครงการ 4,900 ล้านบาท 

เพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยตามแนว

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่เตรียมเปิดให้บริการในปี 

2563 โดยจุดเด่นของโครงการคืออยู่ติดรถไฟฟ้า 2 

สาย เพียง 300 เมตรจากสถานีห้าแยกลาดพร้าว 

พร้อมสวนขนาดใหญ่ กว่า 8 ไร่ และส่วนกลาง

ขนาดใหญ่กว่า 3,000 ตร.ม.ที่พัฒนาภายใต้คอน

เซป ‘Green is a new luxury’ จะเปิดการขายใน

เดือนพฤศจิกายนนี้” นางสาววรางคณา กล่าว 
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บล.เอเซีย	พลัส	คาด	SET	ไตรมาส	4/61	ยังผันผวนสูง	

แม้มีกระแสเลือกต้ังหนุน	แต่ถูกฉุดด้วยสงครามการค้า-ก�าไรบจ.	

-ห่ันก�าไรบจ.ปี	61	ลงราว	2.65	หม่ืนลบ.	มาท่ี	1.07	ล้านล้านบาท

 สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส ในกลุ่มบมจ.

เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) ประเมินทิศทาง

ตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4/2561 จะยังผันผวนสูง 

โดยถูกกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน ที่ทวี

ความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งก�าไรบริษัทจดทะเบียน

ของไทยที่ต�่ากว่าคาด ขณะที่มีแรงหนุนจากการ

เลือกตั้งในประเทศเข้ามา กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้น

หุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก

 นางภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้

อ�านวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว

ว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีทั้งปัจจัยบวกและลบ

เข้ามา ท�าให้มองว่าตลาดจะแกว่งตัวสูง ในกรอบ 

1,620-1,733 จุด แต่เปิดช่องให้ดัชนีฯ ขึ้นไปแตะ

ระดับ 1,790-1,848 จุดได้ หากเงินทุนต่างชาติไหล

กลับเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างชัดเจน

 “โค้งสุดท้ายของปีนี้ ตลาดหุ้นไทยยังผันผวน

สูงมาก ฝั่งของปัจจัยลบที่ยังมีน�้าหนักมาก ก็คือ

สงครามการค้า โดยเฉพาะสหรัฐฯ กับจีน ยังไม่มี

ทีท่าจะผ่อนคลาย กระทบการค้าและเศรษฐกิจโลก

ช่วงปลายปีนี้และปีหน้าแน่นอน ส่วนฝั่งของปัจจัย

บวก ก็คือการเลือกตั้งในบ้านเรา” คุณภรณี กล่าว

 รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานวิจัย 

บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ขณะนี้สงครามการค้า

ขยายตัววงกว้าง และพบว่ายอดวงเงินในการกีดกัน

การค้าสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐฯกับจีน สูงถึง 2.5 แสนล้านเหรียญฯ ผลักดัน

ให้ต้นทุนสูงขึ้น และท�าให้อัตราเงินเฟ้อขยับขึ้น เชื่อ

ว่าผลกระทบจากสงครามการค้า จะกระทบการค้า

โลกชัดเจนปลายปีนี้ และกดดันเศรษฐกิจโลกอย่าง

ชัดเจนในปี 2562  

 ทั้งนี้ เมื่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่า

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะยิ่งเป็นการเร่งให้ธนาคาร

กลางสหรัฐ (Fed) ปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยคาด Fed 

จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้งในปีนี้ ขณะที่

ในปี 2562 และ 2563  Fed มีแผนขึ้นดอกเบี้ยราว 

3 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามล�าดับ โดยเชื่อว่ากรอบการ

ขึ้นดอกเบี้ยของ Fed น่าจะหยุดไว้ที่เพียงปี 2562 

เพราะการกีดกันการค้ากระทบผู้บริโภค และภาคการ

ผลิตในวงกว้าง น่าจะกดดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้า

สู่ภาวะชะลอตัวในปี 2562

 เศรษฐกิจโลก ยังถูกซ�้าเติมด้วยปัญหาค่าเงิน

ของประเทศในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง ซึ่งเกิดจาก

ปัญหาพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขาด

ดุลการค้า การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาระหนี้ต่าง

ประเทศ ขณะที่เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศมีน้อย 

กดดันให้ค่าเงินตกต�่า เช่น ตุรกี เวเนซุเอล่า และอาร์

เจนติน่า เป็นต้น 

 ส�าหรับประเทศในเอเชีย ส่วนใหญ่แข็งแกร่ง 

โดยเฉพาะไทยที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัด และเกิน

ดุลการค้าติดต่อกัน 4 ปี มีเงินทุนส�ารองระหว่าง

ประเทศสูง ยกเว้นบางประเทศ เช่น อินเดีย มี

ปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนานเกิน 13 ปี ขาด

ดุลการค้าตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน และเงิน

ทุนส�ารองระหว่างประเทศอยู่ระดับต�่า รวมถึง

อินโดนีเซีย ที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดติดต่อกันราว 6 

ปี มีเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศ

ต�่า 

 ดังนั้น จากนี้ไป จึงเป็นปีแห่งการเฝ้าสังเกต

ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่ง

ถือว่าในช่วงนี้เป็นการเข้าสู่รอบปีที่ 10 นับจากเกิด

วิกฤติซับไพรม์ในสหรัฐฯ เมื่อช่วงปี 2551-2552 

ด้วย 

 นางภรณี กล่าวว่า อีกปัจจัยที่จะกดดันตลาด

หุ้นไทย นั่นก็คือ ก�าไรของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากก�า

ไรบจ.งวดครึ่งปีแรก คิดเป็น 50% ของประมาณการ

ทั้งปี 2561 ที่สายงานวิจัยฯ ท�าไว้ 1.1 ล้านล้านบาท 

หรือ EPS 110.78 บาทต่อหุ้น แต่เมื่อพิจารณาราย

บริษัทแล้ว พบว่า บางบริษัทบันทึกรายการพิเศษ

ขนาดใหญ่, บางบริษัทก�าไรด�าเนินงานต�่ากว่าคาด, 

บางบริษัทไปซื้อกิจการ ส่งผลให้เกิดภาระดอกเบี้ย

จ่ายสูง กดดันก�าไร 

 สายงานวิจัยฯ จึงได้ปรับลดประมาณการก�า

ไรบจ.ปี 2561 ลงราว 2.65 หมื่นล้านบาท หรือลด

ลง 2.4% จากเดิม ส่งผลให้ก�าไรสุทธิของบจ.ปีนี้ลด

ลงมาที่ 1.07 ล้านล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้น 

(EPS) 108 บาทต่อหุ้น เติบโต 10.3% จากปีก่อน 

 ขณะที่ในปี 2562 ได้ปรับลดประมาณการ

ก�าไรบจ. ลงเล็กน้อยราว 3.1 พันล้านบาท หรือ 

0.27% จากประมาณการเดิม ส่งผลให้ก�าไรปีหน้า 

อยู่ที่ 1.15 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น EPS ราว 

115.5 บาทต่อหุ้น เติบโต 6.9% จากปีนี้ ทั้งนี้ แม้ว่า

สายงานวิจัยฯ ปรับลดประมาณการก�าไรตลาดหุ้น

ไทยลง แต่อัตราการเติบโตใกล้เคียงตลาดหุ้นภูมิภาค  

  ส�าหรับปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทย คือ 

การเมืองในประเทศคลี่คลายลง หลังพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย

การได้มา ส.ว.และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 

2561 ท�าให้ก�าหนดการเลือกตั้งมีความชัดเจน กล่าว

คือ การเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายในกรอบเวลา 240 

วัน ซึ่งหากพิจารณาจากเงื่อนไขของเวลาแล้ว การ

เลือกตั้งอาจเป็นได้ทั้งวันที่ 24 ก.พ. 2562 หรือวันที่ 

31 มี.ค. 2562 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 พ.ค. 2562 

 โดยภาพรวมของสถานการณ์ทางการเมือง

ในประเทศ ปัจจุบันถือได้ว่าความเสี่ยงที่จะท�าให้

การเลือกตั้งทั่วไปไม่เกิดขึ้นนั้นน้อยลง จากนี้ไปการ

ประกาศปลดล็อคการเมือง น่าจะส่งผลดีต่อตลาด

หุ้นในระยะสั้น แต่สถานการณ์การเมืองหลังการ

เลือกตั้ง ยังเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องติดตามกันต่อ

ไป  

 รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานวิจัย 

บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนใน

ภาวะตลาดที่ยังผันผวนสูงดังกล่าว แนะน�าเน้นหุ้น

ที่พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ จากกระแสเลือกตั้งที่

จะเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2562  คือ หุ้นกลุ่มอุปโภค

บริโภคในประเทศ ได้แก่ BJC, ADVANC, DTAC กลุ่ม

วัสดุก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ได้แก่ DCC, SEAFCO, 

LPN 

 กลุ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ EASTW, 

BGRIM, RJH กลุ่มสื่อนอกบ้าน และมีเงินสดสุทธิ 

ได้แก่ MACO รวมถึงหุ้นส่งออกที่คาดก�าไรโดดเด่นใน

ไตรมาส 2/2561 แต่ราคาหุ้นยัง Laggard ได้แก่ TU, 

CPF
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KTC	รุกโค้งท้ายของปี	เปิดแคมเปญกระตุ้นสมาชิก	

“เคทีซี	พราว”	“ลดภาระค่าใช้จ่าย	

กับโปรฯ	เหมาๆ	แค่	199	บาท”

แบงก์ธนชาตเจาะกลุ่มลูกค้าเงินเย็น	

ชวนฝากออมทรัพย์	“Ultra	Savings”

ดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจ�า

 นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อ�านวยการ – ธุรกิจ

สินเชื่อบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) จัด

แคมเปญพิเศษ “ลดภาระค่าใช้จ่าย กับโปรฯ เหมาๆ แค่ 199 บาท” ให้กับ

ผู้บริโภคที่มีความจ�าเป็นด้านการเงินและต้องการสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ 

“เคทีซี พราว” เน้นให้สมาชิกเข้าใจง่าย ไม่ต้องเสียเวลาคิดค�านวณดอก

เบี้ยฯ ไม่ว่าจะใช้สินเชื่อเท่าใดก็จ่ายดอกเบี้ยฯ เพียง 199 บาทต่อรอบบัญชี 

เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 

2561 และมีการเบิกถอนเงินสดอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบบัญชีที่ต้องการ

รับสิทธิประโยชน์ (สิทธิ์ส่วนลดดอกเบี้ยฯ สูงสุด 2 รอบบัญชีแรก นับจาก

วันอนุมัติ) โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ผ่าน 2 ช่องทาง 1) SMS พิมพ์ PM 

เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และส่งไปที่ 061-384-

5000 หรือ 2) เว็บไซต์ www.ktc.co.th/proudmao199 ภายในวันที่ 15 

มกราคม 2562 

 คุณสมบัติของผู้สมัครบัตร “เคทีซี พราว” จะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 

20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นพนักงานของบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ประจ�าขั้นต�่า 12,000 บาทต่อเดือน และมีอายุ

งานในสถานที่ท�างานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน โดยสามารถสมัครได้ที่

ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 กด 2 “บัตร “เค

ทีซี พราว” โดดเด่นด้วย 2 คุณสมบัติการใช้งานหลัก คือ 1) เบิกถอน

เงินสดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านตู้เอทีเอ็มทุกเครื่องทั่วประเทศ หรือท�า

รายการผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ โมบายแอปพลิ

เคชั่น “TapKTC” และเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC 2) แบ่งช�าระค่า

สินค้าได้นานถึง 24 เดือน

 ธนชาตปลื้ม “Ultra Savings” เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ได้ผล

ตอบรับดีเกินคาด ขยายเวลาดอกเบี้ยสูงสุด 1.5% ถึงสิ้นปี หวังกระตุ้น

ให้คนที่มีเงินเย็นน�าเงินมาออม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

แถมอุ่นใจเพราะถอนใช้ยามฉุกเฉินได้ทุกเมื่อ

 นายคมชลัช พิถีพรหม ผู้อ�านวยการอาวุโส พัฒนา

ผลิตภัณฑ์เงินฝากและผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน ธนาคารธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ธนาคารออกแคมเปญบัญชีเงินฝาก “Ultra 

Savings” (อัลตร้าเซฟวิ่งส์) ตั้งแต่ปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ได้รับความ

สนใจจากกลุ่มลูกค้าที่ชอบออมเงินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ “Ultra 

Savings” มีความพิเศษที่แตกต่างกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป คือ

เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของเงินฝากออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวใน

การเบิกถอนและรับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจ�า สูงสุด 1.5% ต่อ

ปี ส�าหรับเงินฝาก 1 แสน แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท และสามารถเบิกถอน

เงินสดได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย พิเศษกว่าด้วยการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 

เหมาะส�าหรับการออมเงินที่ต้องการสภาพคล่องสูงเพราะเบิกถอนเงินได้ 

2 ครั้ง/เดือน ไม่จ�ากัดจ�านวนเงิน ไม่เสียค่าธรรมเนียม (เบิกครั้งต่อไปใน

เดือนนั้นเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท/ครั้ง) และยังเบิกถอนผ่านตู้เอทีเอ็ม

ได้ 

 “จากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะค�านึงถึงผล

ตอบแทนที่คุ้มค่า และความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินที่ดี บัญชี

เงินฝาก “Ultra Savings” จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีเงินเย็นที่ยังไม่จ�าเป็น

ต้องใช้ที่สนใจเรื่องเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง และไม่ชอบความเสี่ยงสูง หรือ

ลงทุนกับอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยาก ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเงินฝากที่ให้

ดอกเบี้ยที่สูงเหมือนเงินฝากประจ�า และหากมีความจ�าเป็นต้องใช้ก็ยัง

สามารถเบิกถอนได้ทุกเมื่อ ท�าให้เจ้าของบัญชีอุ่นใจเมื่อมีเรื่องฉุกเฉิน ถือ

เป็นการวางแผนสะสมเงินเพื่ออนาคตรูปแบบใหม่อีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเรา

ได้ขยายเวลาดอกเบี้ยสูงสุด 1.5% ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561” นาย

คมชลัช กล่าว
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	คาดสินเชื่อธนาคารพาณิชย	์

มีโอกาสขยายตัวสูงกว่ากรอบประมาณการ

ท่ีคาดไว้ท่ี	4.8-5.3%	หลังคาดสินเชื่อรายย่อยโตด	ี

บลจ.กสิกรไทย	ควักเงินกว่า	400	ล้านบาท	

จ่ายปันผลและคืนเงินลดทุนกองทุน	ABPIF

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง 
ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 จากเอกสาร
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
 สินเชื่อสุทธิเดือน ส.ค. 2561 ขยับขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน   ภาพรวม
สินเชื่อสุทธิเดือน ส.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 2.64 หมื่นล้านบาท เป็น 11.34 ล้านล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.23% จากเดือนก่อน และ 5.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อรายย่อยทุกประเภท ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีเริ่ม
เป็นบวกเล็กน้อย แต่เนื่องจากยังมีการช�าระคืนสินเชื่อภาคธุรกิจ ท�าให้สินเชื่อ
สุทธิยังโตในกรอบจ�ากัด อย่างไรก็ดี ด้วยแรงส่งเศรษฐกิจที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่
แล้ว ทั้งในภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และรายได้เกษตรกร ประกอบกับการ
เข้าสู่ช่วงฤดูกาลใช้จ่ายท้ายปี ท�าให้คาดว่าภาพรวมสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปีจะ
ยังสามารถรักษาช่วงบวกได้อย่างต่อเนื่อง เงินฝากเดือน ส.ค. 2561 ลดลงต่อ
เนื่องจากเดือนก่อนหน้า
 ภาพรวมเงินฝากเดือน ส.ค. 2561 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 2.53 หมื่น
ล้านบาท หรือ 0.21% MoM เป็น 12.27 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับขนาดการลด
ลงในเดือนก่อนหน้า น�าโดยเงินฝากในกลุ่ม CASA นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับฐาน
ที่สูงในช่วงเดือน ส.ค. ปีก่อน อัตราเพิ่มของเงินฝากชะลอลงมาที่ 4.73% และ 
1.43% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนและสิ้นปีก่อนตามล�าดับ    
 สภาพคล่องของระบบเดือน ส .ค. 2561 ตึงตัวขึ้น ภาพรวมสภาพคล่อง
ของธนาคารตึงตัวขึ้น ตามการขยายตัวของสินเชื่อสุทธิที่สวนทางกับเงินฝาก
ที่รวมตราสารหนี้และเงินกู้ยืม ท�าให้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อรวมต่อเงินฝากที่รวม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (LTD+Borrowing Ratio) ขยับขึ้นเป็น 87.63% 
จากระดับ 87.23% ในเดือนก่อนหน้า 
 แนวโน้มสินเชื่อในปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สินเชื่อธนาคาร
พาณิชย์จดทะเบียนในประเทศมีโอกาสขยายตัวสูงกว่ากรอบประมาณการที่คาด
ไว้ที่ 4.8-5.3% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากสินเชื่อรายย่อยที่คาดว่าจะโตดีใน
ทุกองค์ประกอบ ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อที่ได้แรงหนุนจากยอดขายรถใหม่ที่สูงกว่าเป้า
หมายเดิม สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่คงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยฤดูกาล 
และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีเริ่ม
ทยอยฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงท้ายปีอาจมีส่วนช่วย
กระตุ้นสินเชื่อภาคธุรกิจและบรรเทาผลกระทบจากการช�าระคืนหนี้รายใหญ่ลง 
 อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและแนวโน้ม
สินเชื่อรายย่อย จากการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการ
ปรับเพิ่มเกณฑ์การก�ากับดูแลการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงเชิงระบบและภาวะการเก็งก�าไรที่อาจไปสู่ปัญหาฟองสบู่ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมในเขตเมือง  
 ส�าหรับแนวโน้มเงินฝากในช่วงที่เหลือของปี เชื่อว่าการแข่งขันด้านราคา
น่าจะอยู่ในกรอบจ�ากัด  ขณะที่ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ
ต้นทุนการเงินให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระยะถัดไป

 นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย 
เตรียมจ่ายปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ABPIF) ครั้งที่ 10 ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ 
เวลา 8.00 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2561 (XD Date) ในอัตรา 0.2067 บาท
ต่อหน่วย พร้อมกันนี้กองทุนได้ด�าเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ครั้งที่ 10 และจะจ่ายคืนผลตอบแทนส่วนลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 
0.5133 บาทต่อหน่วย ท�าให้ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งในส่วนเงินปันผลและเงินลดทุน 
รวมเป็นเงินอัตรา 0.7200 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 432 ล้านบาท 
และมีก�าหนดจ่ายปันผลและคืนเงินลดทุนในวันที่ 28 กันยายน 2561
 “ส�าหรับรอบผลการด�าเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา (1 ม.ค. 61 - 30 
มิ.ย. 61) กองทุน ABPIF มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย (Dividend 
Yield) อยู่ที่ 8.96% และมีการจ่ายปันผลนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแล้วทั้งสิ้น 10 
ครั้ง รวมเป็นเงินอัตรา 3.7277 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีก�าไรสุทธิก่อนการ
ปรับปรุงด้วยมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 206.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.3448 บาท
ต่อหน่วย ทั้งนี้กองทุน ABPIF เป็นการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จาก
การประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ 2 ซึ่งตั้ง
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ที่มีรายได้หลักมาจากการท�าสัญญา

ระยะยาวในการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งสัญญาโอนผลประโยชน์
ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จะสิ้นสุดลงใน เดือนกันยายน 2562 ใน
ขณะที่ สัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จะมีอายุ
คงเหลือจนถึงปี 2565” นายวิทวัสกล่าว 
 ส่วนการด�าเนินงานในครึ่งปีหลัง 2561 นายวิทวัสกล่าวว่า ยังคงคาดการณ์
ว่ากองทุนจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากแนว
โน้มความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ลูกค้าหลักของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 4.2 – 4.7 ตามการประมาณ
การของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
ปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อผลการด�าเนินงานในปี 2561 ได้แก่ ต้นทุนก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด และมีความผันผวน
ค่อนข้างสูง จึงเป็นตัวแปรที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด” นายวิทวัสกล่าว
 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นส�าหรับผู้ลงทุนที่สนใจ
ลงทุนในกองทุน ABPIF สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ ชาวหุ้น คงทราบผลการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด  
เชื่อว่า ตลาดหุ้น ก็ถือว่า ซึมซับไปแล้ว แล้ว SET หุ้นจะไปไหนต่อ? ก็เป็นค�าถาม แต่
สิ่งที่ต้องจับตาดูค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยนและหุ้นรายตัว หุ้นเก็งก�าไร แต่ส�าหรับหุ้น
บิ๊กแคป มองมันตัน ในความรู้สึกของแม่มดน้อยคร้า
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,749.93 จุด เพิ่มขึ้น 1.94 จุด หรือ 0.11% มูลค่า
การซื้อขาย 48,749.68 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 629.90 ล้าน
บาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 39.01 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 
82.20 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 586.71 ล้านบาท
 พ่อมดน้อย ดินแดนแห่ง บล.เอเซีย พลัส คาด SET ไตรมาส 4/61 
ยังผันผวนสูง แม้มีกระแสเลือกตั้งหนุน แต่ถูกฉุดด้วยสงครามการค้า-ก�าไรบจ. 
-หั่นก�าไรบจ.ปี 61 ลงราว 2.65 หมื่นลบ. มาที่ 1.07 ล้านล้านบาท
 บีทีเอส-แสนสิริ เผยความส�าเร็จจากการร่วมมือกันพัฒนาคอนโดมิเนียม
แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน โดยพัฒนาร่วมกันไปแล้วถึง 12 โครงการ มูลค่ารวม 
43,000 ล้านบาท ล่าสุดปีนี้เตรียมโกยก�าไรจากโครงการภายใต้บริษัทร่วมทุน บีที
เอส แสนสิริ โฮลดิ้ง กรุ๊ป อีก 4 โครงการ ดันก�าไรจากบริษัทร่วมทุนแตะ 700 ล้าน
บาท ขณะที่ SIRI ยังมีรายได้จากการบริหารโครงการภายใต้บริษัทร่วมทุนเพิ่มเติม
อีก 6,000 ล้านบาท ไตรมาสสุดท้ายเตรียมรับรู้ก�าไรจากการโอนอีก 2 โครงการใหญ่ 
เดอะไลน์ อโศก - รัชดาและเดอะ เบส การ์เดน - พระราม 9 มูลค่าโอนรวม 5,300 
ล้านบาท คาดก�าไรโอนเข้าเป้าจากความโดดเด่นของทั้ง 2 โครงการและที่ตั้งโครงการ
ในท�าเลศักยภาพ อโศก-พระราม 9 ซึ่งเป็น New CBD ขณะที่ยังทยอยรับรู้ก�าไรต่อ
เนื่องจากอีก 2 โครงการที่ทยอยโอนตั้งแต่ครึ่งปีแรก เชื่อมั่นจุดแข็งด้านผู้น�าการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยของแสนสิริผนึกศักยภาพของบีทีเอส กรุ๊ป ส่งผลให้ประสบความ
ส�าเร็จในทุกโครงการต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าต่อตามแผนเตรียมจ่อคิวเปิดตัวโครงการ
ใหม่ ภายใต้ บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง กรุ๊ป “เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค” มูลค่า
โครงการ 4,900 ล้านบาท ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ 
 วันนี้ คงต้องมาจับตามอง ทั้ง SIRI U BTS
 U ขยับทีละนิด ก็จริง แต่1ช่อง ก็มหาศาล วันใดเสร็จสิ้น กระบวนความ
ทางการเงิน เกมหุ้น U คงเปลี่ยนทิศทางจร้า
 งานนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ดีจริง ไม่ประสบความส�าเร็จมาถึงตอนนี้ ถึงแม้ว่า
สถานการณ์ NPL ของภาคอสังหาฯจะสูงขึ้น 3.39% ในไตรมาส 2 แต่ผู้น�าอสังหา
คอนโดติดรถไฟฟ้าอย่าง บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ น�าโดยผู้บริหาร

หนุ่ม คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ก็ออกมาบอกว่า NPL ของบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่าไม่เกิน 1% แค่นั้นเอง เนื่องจาก
โครงการส่วนใหญ่อยู่ในท�าเลที่ดี มีศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า ซึ่ง มีความเชื่อมั่นว่า
สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างแน่นอน 
 ส�าหรับหุ้นน้องใหม่ใกล้คลอดอย่าง บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) (TIGER) ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท 
รวมไปถึงงานออกแบบวิศวกรรมและงานออกแบบสถาปัตยกรรม บริหารงานโดย
มือดี “จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอคอนเฟิร์มแบบนั่งยัน
นอนยันว่า ของเค้าดีจริง!!! เป็นธุรกิจที่ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างที่หลากหลาย
รูปแบบ และครบวงจร สร้างได้หมดทั้งโรงแรม รีสอร์ท บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมแนว
ราบ ส�านักงาน โรงพยาบาล รวมไปถึงโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐก็มา โอ๊ยยยย
เอากะเค้าสินี่ยังสาธยายไม่หมดนะ แถมอนาคตยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก งาน
เยอะแบบนี้บอกได้ค�าเดียว ฟินนนนคร้า....รู้ยังเค้าเตรียมขายไอพีโอเร็วๆนี้ ก่อนลง
สนามเทรดในช่วงปลายปี"61 เตรียมจับจองได้แล้วนะ
 ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วส�าหรับกิจกรรมดี๊ดี!! “บียอนด์ บิวตี้ อาเซียน 
แบงค็อก 2018” ที่จัดโดยคลัสเตอร์เครื่องส�าอางไทยและงานนี้มีพรายกระซิบจาก
เมืองทองธานีรายงานว่าแอบเห็นผู้บริหารสกินแคร์น้องใหม่ป้ายแดงภายใต้แบรนด์ 
“The Nectar Le Blanc” “ภรณ์ทิพย์ อัคควิบูลย์” เข้าเยี่ยมชมงานและศึกษา 
เทรนด์ธุรกิจความงามระดับอาเซียนที่มีผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมากกว่า 850 ราย ร่วมออกบูธ เพื่อน�าความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
และต่อยอดธุรกิจในอนาคต....คนท�าธุรกิจก็แบบนี้ละคร้าาาาาต้องขยัน!! แล้วจะรุ่งงง
งงงงงงคอนเฟิร์ม     
 MFEC ประกาศปีนี้พระอินทร์ ฟินเทค รายได้โต2เท่าเทียบปี60 หลังเปิดทาง
ให้ JVC ถือหุ้น 18.92% - วางอนาคตไว้2แนว ดันเข้า MAI - ขายหุ้นให้นักลงทุนที่มี
ซินเนอร์ยีเหมือนกัน JVC เตรียมเปิดตัว Digital Lending Platform (DLP) ที่บริษัทฯ 
ได้พัฒนาขึ้นในภายใต้แบรนด์ "ป๋า" ซึ่งคาดว่าเริ่มเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2561 
นี้ และอยู่ระหว่างพัฒนาต่อเนื่องเป็น Decentralized Digital Lending Platform 
(DDLP) ที่น�าเอา Block chain เทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม 2562 ตามแผนเดิมที่วางไว้ 
 MILL จ่อฟ้องกลับ หลัง ศาลแขวง
พระนครใต้ยกฟ้องทุกคดี กลุ่มผู้ถือหุ้นราย
ย่อย “TSSI” ฟ้องข้อหาร่วมกันฉ้อโกงกรณี
ซื้อสินทรัพย์ ฐานสร้างความเสียหายให้กับ
บริษัท ...ประวิทย์ หอรุ่งเรือง รักษาการ
เอ็มดีใหญ่ แห่ง MILL ลั่น ต่อจากนี้ บริษัท 
สามารถด�าเนินการบริหารต่อได้อย่างไร้
ข้อกังวล และพร้อมที่จะพัฒนาและขยาย
กิจการได้อย่างต่อเนื่อง

	ไปไหนต่อ?

บล.บัวหลวง : DTAC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 75.00 บ.
บล.บัวหลวง : CENTEL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 52.00 บ.

บล.ทิสโก้ : TFG แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 4.50 บ.
บล.เคจีไอ : ADVANC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 242.00 บ.

บล.ธนชาต : COM7 แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.00 บ. 

23 www.HoonInside.com 27		September		2018



SC	เปิดพรีเซลส์	บ้านแบรนด์เพฟ	2	โครงการ	มูลค่า	2,750	ลบ.	

มุ่งสู่	Top	5	ตลาดบ้านเด่ียว	3	–	5	ล้านบาท	1.
 นายมงกุฎ เตโชฬาร รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า SC 

ได้ขยายฐานบ้านเดี่ยวรองรับกลุ่มลูกค้าครอบครัวเริ่มต้น ภายใต้แบรนด์เพฟให้ครอบคลุมครบทุกโซนศักยภาพ โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่าง

ดี พร้อมเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่า 2,750 ล้านบาท คือ

 ล่าสุดได้เปิดพรีเซลส์ โครงการเพฟ มอเตอร์เวย์-ฉะเชิงเทรา พื้นที่โครงการกว่า 45 ไร่ มูลค่า 800 ล้านบาท จ�านวน 252 ยูนิต เป็นบ้านสไตล์โม

เดิร์นรูปแบบใหม่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 79-150 ตร.ม. เริ่ม 2.29 ล้านบาท ภายใต้บรรยากาศร่มรื่นด้วย Clubhouse ฟิตเนส, สระว่ายน�้า, Co-

Working Space และสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่บนท�าเลศักยภาพ โดยเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายเส้นทาง เชื่อมสู่กรุงเทพ-ชลบุรี ด้วย ถ.สุขุมวิท 

314, กรุงเทพ-บางประกงตัดมอเตอร์เวย, ถ.อ่อนนุชลาดกระบัง (เทพราช), ถ.สุขุมวิท 304 และ ถ.บางนาตราด ตัด บางประกง-ท่าสะอ้าน 

  อีกโครงการที่เตรียมเปิดในสัปดาห์นี้ ได้แก่ โครงการเพฟ ปิ่นเกล้า-ศาลายา พื้นที่โครงการกว่า 95 ไร่ มูลค่า 1,950 ล้านบาท จ�านวน 374 ยูนิต 

เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Iconic ขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 171-214 ตร.ม. ราคาเริ่ม 4 ล้านต้น บรรยากาศร่มรื่นด้วยสวนส่วนกลาง Clubhouse ที่

ครบครัน อาทิ ฟิตเนส, สระว่ายน�้า, Co-Working Space และ Kid Zone พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมี่ยม 24 ชม. รายล้อมด้วยห้าง

สรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงเรียนชั้นน�า เชื่อมต่อการเดินทางเข้าเมืองหลากหลายเส้นทาง ด้วยทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ใกล้สถานี

รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน-ศาลายา)

  นอกจากนี้ยังพัฒนาควบคู่ในโซนอื่นๆ ที่อยู่ในท�าเลศักยภาพ ได้แก่ โครงการเพฟ รังสิต, ประชาอุทิศ 90, รามอินทรา-วงแหวน, บ้านโพธิ์-

ฉะเชิงเทรา เพื่อมุ่งสู่การเป็น Top 5 ในตลาดบ้านเดี่ยวในระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท ส�าหรับผู้ที่สนใจโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

ได้ที่ www.scasset.com หรือ โทร.1749

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) CPF เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 16 ก.ย.59 กรณีการจดทะเบียน

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี (หุ้นกู้ฯ) ใน

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited) ซึ่งออกโดย C.P. Foods Holdings Limited (CPFH) บริษัทย่อยที่

บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 100% นั้น??บริษัทฯ ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.61 CPFH ได้ท�าการไถ่ถอนหุ้นกู้ฯ เป็นจ�านวนเงินต้นรวม 65.6 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ขอใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ฯ โดย CPFH จะด�าเนินการยกเลิกหุ้น

กู้ ที่ไถ่ถอนดังกล่าวต่อไป

 ทั้งนี้ ภายหลังการไถ่ถอนหุ้นกู้ฯ เงินต้นของหุ้นกู้ฯมีจ�านวนคงเหลือ 90.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

CPF	เผย	CPFH	ไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์	65.6	ล้านเหรียญฯ	
เหลือ	90.8	ล้านเหรียญฯ2.
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JMART	เผย	JVC	ซื้อหุ้นพระอินทร์	ฟินเทค	มูลค่า	21	ลบ.	

จาก MFEC3.
 บริษัท เจ มาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หรือ JMART เผย บริษัท เจ เวนเจอร์ส จ�ากัด (JVC) ใช้เงินลงทุน 21 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น 18.9% ในบริษัท 

พระอินทร์ ฟินเทค จ�ากัด เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาช่องทางการชาระเงินให้กับระบบ Decentralized Digital Lending Platform (DDLP) และเป็นอีก

ช่องทางช�าระเงินกู้ของสินเชื่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) หรือ JMART แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จ�ากัด (JVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จ�ากัด (“พระอินทร์ฯ”) ซึ่ง

เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการระบบช่องทางการช�าระเงินอิเล็กทรอนิคส์ โดย JVC จะซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิมของพระอินทร์ฯ ได้แก่ 

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ MFEC นายธนกร ชาลี และนายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต คิดเป็น 18.9% ของทุนจดทะเบียน เป็นมูลค่ารวม 

21 ล้านบาท??การซื้อหุ้นดังกล่าวได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้พัฒนาระบบช่องทางการช�าระเงินอิเล็กทรอนิคส์ (Payment Gateway) ที่สามารถ

ต่อยอดสู่การพัฒนาช่องทางการช�าระเงินให้กับระบบ Decentralized Digital Lending Platform (DDLP) ของ JVC และท�าให้กลุ่มเจมาร์ทสามารถน�า

ระบบการช�าระเงิน (Payment Gateway) ของพระอินทร์ฯ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ของลูกค้าในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 

 นายณรงค์ เจียมใจบรรจงรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)  CPF   เปิดเผยว่า บริษัทได้ส่งมอบ

สัญญาฉบับปรับปรุงตามแนวทางสากลของ UNIDROIT หน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก ที่มีความถูกต้อง เปิดเผย และเป็น

ธรรม แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ครบทั้ง 5,214 รายแล้ว ภายหลังจากที่ซี

พีเอฟได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา และจัดท�าหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ของ พรบ.ส่งเสริมและ

พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ซีพีเอฟถือเป็นบริษัทแรกที่ท�าประกันภัยความเสี่ยงให้แก่

เกษตรกรในรูปแบบประกันรายได้ด้วย

 “ปัจจุบันสัญญาของโครงการทั้งหมดได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นสากล ซึ่งเกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2561 จะได้

รับสัญญาใหม่ในทันที จึงช่วยสร้างความมั่นใจแก่ทั้ง 2 ฝ่ายมากยิ่งขึ้น และบริษัทยังคงยึดมั่นนโยบายการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่พี่น้อง

เกษตรกรดังที่ท�ามาตลอด 41 ปี โดยถือเป็นหนึ่งในภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ส�าคัญยังมุ่งผลิตอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลาย

น�้า ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในโครงการ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตของบริษัท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด

ต้นทุน และเป็นต้นทางการอาหารปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต” นายณรงค์กล่าวและว่า

 ขณะเดียวกัน บริษัทยังผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจัด

ประชุมประจ�าเดือนเพื่อติดตามประสิทธิภาพการผลิต มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจระหว่างกัน ทั้งการเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และวิชาการใหม่ๆ โดยในบางพื้นที่มีการจัดตั้งเป็นชมรมเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่งซีพีเอฟ ขณะเดียวกันบริษัทได้คัดเลือกฟาร์มของเกษตรกร

ที่มีการจัดการมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดีเด่นให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมืออาชีพ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์แก่เพื่อนเกษตรกรเพื่อให้น�าความรู้มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเองต่อไป

 ทั้งนี้ ปัจจุบันซีพีเอฟมีจ�านวนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่งทั้งในรูปแบบการประกันรายได้ในโครงการฝากเลี้ยงและรูปแบบประกันราคารวม 

5,214 ราย โดยในจ�านวนนี้ 50% เป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และเป็นเกษตรกรรุ่นแรกๆ ที่ร่วมกันบุกเบิกโครงการมา

ตั้งแต่ปี 2518 ซึ่งปัจจุบันได้ส่งมอบมรดกอาชีพสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว./

CPF	ส่งมอบสัญญาเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มครบ	5,214	ราย	
เดินหน้าปั ้นเกษตรกรมืออาชีพต่อเน่ือง

4.
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นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสารสนเทศบริษัท เอ็ม วิชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ MVP จับมือ

กับ นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อ�านวยการฝ่าย

การตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ�ากัด ร่วมกันจัดการแข่งขัน 

“Predator League Thailand 2019” เพื่อแข่งขันเกม DOTA2 และ PUBG 

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท เฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาอีส

ปอร์ตสู่สนามแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก “Asia Pacific Predator League 

2019” ซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล 

เลอ คองคอร์ด เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอ�าเภอบางสะพาน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ 

2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2561 (Bangsaphan Car Free Day 2018) จัดโดย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนการใช้

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน 

อันจะน�าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน ตามแนวคิด “ลดใช้น�้ามัน 

เธอกับฉันแข็งแรง” โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่ม

เหล็กสหวิริยา ผู้น�าชุมชน และประชาชนทั่วไปน�าจักรยานเข้าร่วมโครงการ

จ�านวน 358 คัน โดยร่วมกันปั่นจักรยานรณรงค์ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร 

เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอ�าเภอบางสะพาน ไปยังโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 1,496.44 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

“MVP” จับมือ เอเซอร์ จัดงาน “Predator League 

Thailand 2019”
กลุ่มเหล็กสหวิริยา 

จัด Bangsaphan Car Free Day 2018 

1. 2.
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คุณอุปกิต ปาจรียางกูร (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) ถ่ายภาพร่วมกับผู้

บริหารหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เผยโครงการโซลาร์

สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง ทั้งโครงการสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

อ.กระแสสินธุ์ ,โครงการสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี และโครงการสหกรณ์

การเกษตรกะทูน ก�าลังการผลิตรวม 7.95 เมกะวัตต์ จะเริ่มทยอย COD 

ปลายเดือน พ.ย.นี้ มั่นใจแนวโน้มผลการด�าเนินงานเติบโตได้ดี พร้อมล้าง

ขาดทุนสะสม ณ. สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) และผู้บริหาร บริษัท 

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมกิจกรรม คนไทหัวใจ

เพชร 2561 โดยให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ�ากัด จาก

ส�านักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสเข้าอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ‘ตราเพชร’ ประจ�าปี 2561 พร้อมท�ากิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ณ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

UPA จ่อ COD โครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร 

ปลายปีนี้

‘ตราเพชร’ อบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์

3.
4.
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